

## “TÔI ĐẾN VỚI NGHỀ **BẰNG CÁI DUYÊN**”

Đó là tâm sự của chị Trần Thị Thủy, Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Với chị, cơ duyên đến với nghề Thống kê đã cho chị một môi trường lý tưởng để chị được trải nghiệm và có nhiều cơ hội để phát huy khả năng của bản thân và chị coi đó là niềm hạnh phúc lớn trong sự nghiệp của mình.

Xuất phát điểm là một kỹ sư kinh tế nông nghiệp, trước khi đến với nghề Thống kê chị đã từng có 10 năm công tác tại Ủy ban nhân huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh hóa. Quyết định đến với nghề là bước ngoặt mới trên con đường sự nghiệp của chị. Đó là thời điểm đầu năm 1995, khi phòng Thống kê huyện Đông Sơn được chính thức thành lập trên cơ sở tách ra từ phòng Thống kê - Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện để chuyển sang ngành Thống kê quản lý, có lẽ do tiếp xúc trong công việc hàng ngày nên những con số đã “bỏ bùa” chị lúc nào không hay, thế là chị tình nguyện chuyển sang công tác tại đơn vị mới và gắn bó với con số thống kê đến tận bây giờ.

Tuy đã có thời gian làm cán bộ chuyên trách tại phòng Thống kê - Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện Đông Sơn, song ở môi trường và lĩnh vực mới, ban đầu chị không khỏi bỡ ngỡ, lúng túng trong thực hiện triển khai công việc. Với bản tính luôn cầu thị, chị đã nỗ lực học hỏi kinh nghiệm ở những lớp đồng nghiệp đi trước, đồng thời phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và nhanh chóng thích nghi, nắm bắt với công việc mới.

Năm 2003, được sự tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo và đồng nghiệp trong đơn vị, chị đã được giao trọng trách giữ cương vị Phó trưởng phòng thống kê huyện Đông Sơn. Coi đây là một thử thách mới,



chị tiếp tục khẳng định mình với nhiều đóng góp trong hoạt động cũng như thành tích của đơn vị. Đặc biệt, với năng lực và kinh nghiệm chuyên môn vững vàng được tích lũy trong quá trình công tác, chị đã tích cực tham gia thực hiện các đề tài phục vụ địa phương và ngành Thống kê Thanh Hóa.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong vai trò lãnh đạo cấp Phó của đơn vị, 4 năm sau đó, năm 2007, chị tiếp tục được đề bạt làm Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê huyện Đông Sơn. Theo yêu cầu phát triển của ngành đồng thời đáp ứng tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khối lượng công việc của Chi cục ngày càng lớn hơn, đòi hỏi cao hơn về chất lượng với các nhiệm vụ chính như: Tổ chức thực hiện hoạt động thống kê theo chương trình, kế hoạch công tác do Cục Thống kê giao, đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin Thống kê trên địa bàn, phục vụ sự quản lý và điều hành của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương... Vốn là người nhạy bén, năng động trong điều hành, ngay khi có kế hoạch công tác, chị đã xây dựng kế hoạch công tác từng tuần, tháng, bố trí sắp xếp tỉ mỉ nhiệm vụ công tác đến từng bộ phận và vị trí của công chức; Phân công công chức phụ trách từng mảng nghiệp vụ phù hợp với năng lực và sở trường từng người. Nhằm đảm bảo các thông tin kinh tế - xã hội trên địa bàn phản ánh đúng tình hình địa phương, chị đã chủ động tăng cường công tác kiểm tra, giám sát khâu thu thập thông tin tại cơ sở. Chính vì vậy, Chi cục Thống kê huyện Đông Sơn do chị phụ trách luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo thống kê định kỳ và chất lượng báo cáo ngày càng nâng cao, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của ngành Thống kê cũng như lãnh đạo Đảng và chính quyền tại địa phương. Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Chi cục Thống kê huyện Đông Sơn đã vinh dự được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" từ năm 2010 đến nay và nhận Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (năm 2010). Riêng cá nhân chị, với những đóng góp tích cực trong thành tích chung của đơn vị, chị đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa về Tổng điều tra Nông nghiệp, nông thôn và thủy sản (năm 2011); Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2013) và nhiều năm liền được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Gắn bó với ngành Thống kê 20 năm, với chị nhiều tình huống công tác đã trở thành kỷ niệm với những kinh nghiệm quý báu. Chị tâm sự: Năm 2004, sau khi tổng hợp kết quả gieo trồng vụ chiêm xuân, một số xã có diện tích gieo trồng trong năm tăng hơn so cùng kỳ song nguyên nhân chưa rõ ràng. Để phúc tra kết quả điều tra, chị được phân công trực tiếp xuống một xã để làm việc với lãnh đạo địa phương trước khi xuống đơn vị điều tra (Thôn, xóm), đáp lại những thắc mắc của chị vị cán bộ chủ chốt của xã nói: “Số liệu thống kê mà” khiến chị không khỏi chạnh lòng và cảm thấy thất vọng. Nhưng sau đó, với trách nhiệm của người làm thống kê, chị đã quyết tâm phải thuyết phục người cán bộ này. Sau một cuộc trò chuyện cởi mở, vị cán bộ đã hiểu tầm quan trọng của sự chính xác về con số thống kê và yêu cầu cán bộ thống kê xã phải kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các báo cáo thống kê trước khi trình ký.

Xuất sắc trong vai trò người quản lý, ở hoạt động Đảng, đoàn thể chị cũng là một điển hình tích cực. Hiện chị đang là Phó bí thư Chi bộ ghép với Phòng Thống kê - Công thương (Ủy ban nhân dân huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa). Bản thân chị luôn gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ của người Đảng viên. Với lối sống lành mạnh, giản dị, chị luôn tích cực học tập để nâng cao về mặt lý luận chính trị, xây dựng sự đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ. Bên cạnh đó, chị thường xuyên quan tâm đến hoàn cảnh cuộc sống của các cán bộ, công chức thống kê từ huyện đến cơ sở để kịp thời động viên thăm hỏi khi gặp khó khăn, giúp họ vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với địa phương nơi cư trú, chị tích cực động viên gia đình thực hiện tốt các nghĩa vụ, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của nhà nước. Với việc nỗ lực trong vai trò của mình, hàng năm chị đều được công nhận là Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tổ công đoàn do chị phụ trách luôn đạt danh hiệu tổ Công đoàn xuất sắc./.